



## ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า

### เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ครั้งที่ 3)

เทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายขวัญเมือง ถึงบริเวณหน้าบ้านนายลำตวน สิงห์ทอง ชุมชนวังเจ้าหน้าฟาร์ม  
ลักษณะงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  $\varnothing$  0.60 เมตร จำนวน 81 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก จำนวน 3 บ่อ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลวังเจ้าเลขที่ 17-2556 จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

ราคากลางของทางราชการในการสอบราคาครั้งนี้ 111,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน-  
บาทถ้วน)

#### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ  
บุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  
หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาสัญญาเดียว ในวงเงินไม่  
น้อยกว่า 33,000.-บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ  
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น  
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่  
\* เทศบาลตำบลวังเจ้าเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น ในวันที่ 25 S.A. 2556  
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด  
เพิ่มเติมถือว่ารับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 2 S.A. 2556 ถึงวันที่ 2 5 S.A. 2556  
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า และในวันที่ 2 6 S.A. 2556  
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลาง ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า ชั้น 2

/และกำหนด